

เหตุการณ์สำคัญ

- หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนล็อตใหม่วงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ ในวันที่จันทร์ที่ 17 กันยายนนี้ โดยสหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีที่ระดับ 10% ซึ่งต่ำกว่าการประกาศครั้งแรกที่ระบุว่าเก็บภาษีที่ระดับ 25%
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ ค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากราคาสินค้าหมวดเครื่องนุ่งห่มลดลง
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลง และประกาศลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามคาด
- ธนาคารกลางตุรกีปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 6.25% เป็น 24% จากเดิมที่ระดับ 17.75% มากกว่าตลาดคาดว่าจะปรับขึ้น 2-3% พร้อมกันนี้ ประธานาธิบดี Erdogan สั่งห้ามใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมเกือบทุกประเภท
- ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 กันยายน 2561 คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลง

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนสิงหาคม 2561 ทรงตัวที่ระดับ 0.2% (mom) แต่ชะลอตัวลงเป็น 2.7% (yoy) ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ไม่นับรวมอาหารและพลังงาน ชะลอตัวลงมาที่ระดับ 0.1% (mom) และ 2.2% (yoy) โดยราคาสินค้าในหมวดเครื่องนุ่งห่มลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในหมวดบริการทรงตัว
- ยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวเพียง 0.1% (mom) แต่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 100.8 จุด ในเดือนกันยายน 2561

ยุโรป

- นายมิเชล บาร์นีเยร์ ตัวแทนเจรจา Brexit จากฝ่าย EU กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่ EU จะบรรลุข้อตกลง Brexit กับอังกฤษใน 6-8 สัปดาห์ ขณะที่ผู้นำของ EU เตรียมจัดการประชุมสุดยอดครั้งพิเศษกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะมีการลงนามในข้อตกลง Brexit กับทางอังกฤษ
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลง คือ Refinancing rate ที่ 0.0% ต่อปี และ Deposit Facility Rate ที่ -0.4% ต่อปี โดย ECB ยังคงย้ำว่าดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับต่ำไปจนถึงไตรมาส 3/2562 เป็นอย่างน้อย อีกทั้งมีมติปรับลดอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่อเดือนลงเป็น 1.5 หมื่นล้านยูโรในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 จากปัจจุบันที่เข้าซื้อ 3 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน และคาดว่ามาตรการ QE จะยุติหลังจากนั้น โดย ECB จะกลับมาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

จีน

- กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2561 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรยังคงชะลอตัวลงต่อเนื่อง
 - ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) ปรับตัวขึ้นเป็น 6.1% (yoy) จากกลุ่มพลังงานไฟฟ้าเป็นสำคัญ ขณะที่ผลผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
 - ยอดค้าปลีก (Retail Sales) ปรับตัวขึ้นเป็น 9.0% (yoy) โดยยอดขายในกลุ่มบริการด้านอาหารและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้เร่งตัวขึ้น ขณะที่ยอดขายรถยนต์ชะลอตัวลงและหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
 - การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Investment) ตั้งแต่ต้นปีถึง เดือนสิงหาคม 2561 ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็น 5.3% (yoy) โดยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure FAI) และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property FAI) ชะลอลง ส่วนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น

ไทย

- คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนโครงการในพื้นที่ EEC มูลค่าลงทุนรวม 1.6 แสนล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น นอกจากนี้ BOI ได้อนุมัติในหลักการเรื่องการให้สิทธิประโยชน์แก่การลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ซึ่งจะนำไปจัดทำร่างขอบเขตงานต่อไป

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	+1.94%	-1.80%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Slightly Overweight	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,722.21 จุด เพิ่มขึ้น 1.94% WoW จากปัจจัยบวกทั้งภายในและต่างประเทศ ตลาดคลายกังวลต่อประเด็นสงครามการค้า หลังจีนและสหรัฐฯ มีท่าทีประนีประนอมต่อกัน และ Fed มีแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมไปถึงทิศทางการเลือกตั้งภายในประเทศเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ประเด็นสงครามการค้าที่น่าจะกลับมากดดันตลาดอีกครั้ง ประเด็นอื่นที่ต้องติดตาม ได้แก่</p> <p>1) คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขคำสั่งเดิมเพื่อคลายล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองได้บางส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้แม้จะมีหลายกิจกรรมทางการเมืองที่ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตามถือเป็นความคืบหน้าอีกขั้นต่อแนวทางการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562</p> <p>2) การประชุม กนง. ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นไปได้ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อปี ต่อไป และรายงานการประชุมอาจจะแสดงความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมและจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง โดยจะกลับมาส่งสัญญาณเชิงค้อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้เงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป จากความกังวลใน EM ทำให้กระแสเงินไหลมาเข้าบาทซึ่งถูกมองเป็น Safe Haven</p> <p>3) รัฐเร่งโครงการขนาดใหญ่ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พ.ร.บ. PPP) โดยให้กระทรวงคมนาคม และ หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา โดยให้เร่งโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม มีเงินลงทุนรวมกัน 366,274 ล้านบาท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ PPP ได้ภายในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ปี 2561 นี้</p> <p>ประเด็นติดตามสัปดาห์นี้ ได้แก่</p> <p>1) 18 กันยายน ตัวเลขดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ</p> <p>2) 19 กันยายน การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน / การประชุม BOJ</p> <p>3) 21 กันยายน เงินเพื่อเดือนสิงหาคม ของญี่ปุ่น</p> <p>แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดดัชนีมีแนวรับที่ระดับ 1,700 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,725 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (14/09/2018 @ 2.84%)	+0.09% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.30% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Slightly Underweight	<p>เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวขึ้นทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะช่วงอายุ 5 ปีขึ้นไป ทั้งนี้การปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากการปรับตัวตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10ปี ที่ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 3.00% หลังจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด และตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่พุ่งสูงสุดในรอบกว่า 9 ปี รวมทั้งความกังวลของผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 19 กันยายน นี้ ซึ่งอาจเป็นตัวชี้นำทิศทางของการดำเนินนโยบายทางการเงินในอนาคต</p> <p>อย่างไรก็ตาม แรงซื้อพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุมากกว่า 10 ปี จำนวนมากจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่นอายุ 10 ปี (LB28DA) ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่นดังกล่าว มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.8393% โดยอัตราผลตอบแทนจากการประมูลอยู่ในกรอบ 2.82% - 2.86% และได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดยมี Bid Coverage Ratio 1.33 เท่า</p> <p>นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 12,830 ล้านบาท โดยมีสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 3,424 ล้านบาท และมีสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 9,406 ล้านบาท</p>
	US Treasury 10Y (7/09/2018 @ 2.99%)	+0.05% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.59% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	-1.03 %	+7.40%	I-Develop M-VI	Slightly Underweight	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้ง สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ปรับตัวขึ้นท่ามกลางภาพรวมประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนยังเผชิญความไม่แน่นอน ตลาดจับตาทำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต่อการขึ้นภาษีนำเข้า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสินค้าจีนต้นสัปดาห์นี้ อาจส่งผลให้เงินตอบโต้สหรัฐฯ ในลักษณะเดียวกัน</p> <p>เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ อาทิ ประชุม BOJ ที่ตลาดคาดว่ายังคงนโยบายการเงินผ่อนคลาย และตัวเลขเศรษฐกิจที่รวมถึงเงินเฟ้อและยอดค้าปลีกของ UK ตัวเลข PMI ของยูโรโซน และการประชุม FOMC ประจำเดือนกันยายนที่คาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้</p> <p>ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวเชิงคดขึ้นระหว่าง 1,200+/- เหรียญต่อออนซ์ นักลงทุนติดตามเทรนด์ดอลลาร์สหรัฐฯที่ตลาดยังติดตามการประชุม Fed ในเดือนกันยายน ช่วงระหว่างวันที่ 26 กันยายนนี้</p> <p>แนวโน้มราคาน้ำมันระยะสั้นเผชิญกับความผันผวน จับตา 1) ปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านที่ชะลอตัวจากผลของมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐฯ 2) การประชุมระหว่างผู้ผลิตทั้งในและนอกโอเปค เดือนกันยายน ว่าจะมีการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อชดเชยปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของอิหร่านที่หายไปหรือไม่ 3) สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน</p>
	Europe (STOXX50)	+1.15 %	+8.65%			
	Japan (NIKKEI)	+1.55%	-4.54%			
	Emerging Market (MSCI EM)	+3.53%	+1.44%	I-GOLD	Neutral	
	Gold	-0.17%	-8.28%			
	Oil (WTI)	+1.83%	+17.49%	I-OIL	Neutral	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.23%	-3.13%	I-SMART	Slightly Underweight	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นใกล้ 3.00% สะท้อนรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาเชิงบวก อาทิเช่น รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนปรับตัวสู่ระดับสูงสุดในรอบครึ่งปีที่ 100.8 ในเดือนกันยายน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 96.6 และดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก 110.3 มาที่ 116.1 และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.4% MoM ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.3% อย่างไรก็ตามตลาดกลับมามีความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนอีกครั้งภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะผลักดันการเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนต่อไปอีก ทั้งนี้มีการปรับภาษีนำเข้าไปแล้วสามรอบ ในครั้งนี้เงินแสดงท่าทีพร้อมจะตอบโต้กลับเช่นกัน แม้อ่อนหน้าพร้อมเจรจาทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้การประชุมของธนาคารกลางยุโรป สัปดาห์ที่ผ่านมา มีมติคงดอกเบี้ยระดับติดลบ 0.4% และ ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยในจนถึงครั้งหลังของปี 2562 ตามที่ตลาดคาด ตราสารหนี้ต่างประเทศได้รับผลเชิงลบในกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ในขณะที่กลุ่มเครดิตส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนบวก รวมทั้งตลาดเกิดใหม่เช่นกัน สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง และเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงเพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยูโรรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากค่าเงิน</p>
	JPMorgan Emerging Bond	+0.75%	-4.91%			
	iBoxx High Yield Index	+0.54%	+2.66%	M-SMART INCOME	Slightly Underweight	
Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.13%	-0.98%			<p>ตราสารหนี้เอกชนสหรัฐฯที่ให้ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าปรับเพิ่มขึ้น แต่ตลาดสินเชื่อบ้านสหรัฐฯมีมูลค่าปรับลดลง จากการปรับขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ และการคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน สำหรับ M-SMART INCOME ให้ผลตอบแทนจาก กลุ่ม High Yield ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทด้อยสิทธิ์และตราสารแปลงสภาพที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเน้นจากอัตราดอกเบี้ยรับที่สูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรับขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ดอกเบี้ยลอยตัว และกึ่งลอยตัว เพื่อรองรับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ</p>	

ข้อสงวนสิทธิ์**คำเตือน**

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITS) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน